



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại biểu đại diện khối doanh nghiệp tỉnh



Các đồng chí lãnh đạo trao đổi với đại biểu cử tri.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV và kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 16/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại biểu đại diện khối doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung

ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh

đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XIV; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đồng đạo cử tri là lãnh đạo hiệp hội, các hội doanh nghiệp cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đa số cử tri bày tỏ vui mừng trước kết

quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng qua, tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Thái Bình sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về những bất cập xung quanh cơ chế, chính sách hiện nay đối với doanh nghiệp, trên cơ sở đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như khó khăn trong kê khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế của một số doanh nghiệp; chế độ bảo hiểm, tiền bảo hiểm bắt buộc của người lao động ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp. Liên quan đến việc ban hành luật, các doanh nghiệp cho rằng luật ban hành nhiều song còn bất cập, chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nên quá trình thực hiện

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MINH ĐỨC

Kiểm tra một số tuyến đê, công trình phòng, chống lụt, bão

Chiều ngày 16/10, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra một số tuyến đê, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiến Hải. Cùng đi có đồng chí Đoàn

Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (Xem tiếp trang 4)
PHẠM HƯNG

Tổng dự nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.036 tỷ đồng

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện tín dụng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì được tổ chức chiều ngày 16/10. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình, dự án do các địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước

(Xem tiếp trang 4)
NGỌC MAI

Tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), chiều ngày 16/10, Hội LHPN thành phố Thái Bình phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tỉnh Thương (TYM) chi nhánh Thái Bình tổ chức tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà (tổng trị giá 9 triệu đồng) cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về mặt tinh thần kịp thời động viên phụ nữ đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ trong việc chăm lo đời sống hội viên nghèo, tiếp thêm động lực để chị em vươn lên ổn định cuộc sống.

KUẬN PHƯƠNG

Triển khai quy định quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

Sáng ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền quy định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy định quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ngành, đơn vị liên quan; các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông, lâm, thủy sản...

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phân công các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản và muối được quy định tại Quyết định số 17; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP nông, lâm, thủy sản. UBND các huyện, thành phố ngoài phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện chức năng quản lý còn tiến hành chỉ đạo công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP để nhân dân biết và thực hiện. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối có trách nhiệm thực hiện, duy trì điều kiện và ký cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật. Các sở, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định số 17 theo địa bàn, lĩnh vực được phân công đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và các huyện, thành phố lập báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2017.

MAI THÙ

ĐỒNG HƯNG Đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa mùa

Vụ mùa năm nay, huyện Đồng Hưng gieo cấy trên 11.600ha. Do ảnh hưởng của mưa lũ và triều cường những ngày qua, 80% diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện bị ngập úng. Nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân, từ ngày 11/10 đến nay, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng, trong đó chủ lực là công an, bộ đội, đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT, THCS ra đồng gặt lúa giúp dân. Các hộ nông dân cũng tự huy động nhân lực nhanh chóng thu hoạch lúa, chuyển về nhà. Đến nay, Đồng Hưng đã thu hoạch được trên 9.000ha lúa mùa (chiếm trên 80%); gần 20% còn lại phần đầu gặt hết trong vài ngày tới. Năng suất lúa giảm chỉ còn khoảng 1 tạ/sào. Gần 2.000ha cây màu vụ đông ưa ẩm đã trồng đủ đã nở lực chống úng nhưng do nhiều ngày ngập trong nước, đất ướt nên hầu hết bị hỏng. Vì vậy, UBND huyện chỉ đạo các xã, đặc biệt là các xã cơ truyền thống trồng cây màu vụ đông tiếp tục bằng nhiều biện pháp vữa tiêu úng vừa tập trung làm đất trồng cây vụ đông ưa lạnh. Huyện kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kịp thời để bà con nông dân có điều kiện trồng cây vụ đông ưa lạnh bù đắp thiệt hại về năng suất lúa mùa và cây vụ đông ưa ẩm bị hỏng.

THU HIỀN

THÁI THUY Thiệt hại hơn 130 tỷ đồng sau mưa lũ

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện ước hơn 130 tỷ đồng, chủ yếu về lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản và công trình đê điều, thủy lợi. Trong đó, diện tích lúa mùa bị ngập, đổ 4.681ha, 1.860ha cây màu bị ngập úng gây dập nát hoặc chết và hơn 321ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ. Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở một số công trình thủy lợi như đoạn đê cửa sông tá Diêm Hộ từ K3+330 đến K3+430 (Thụy Liên), đoạn đê cửa sông tá Trà Lý từ K7+540 đến K7+550 (Thái Thọ)...

Để khắc phục hậu quả mưa úng, huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ được thu hoạch. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương chăm sóc cây màu sau ảnh hưởng của ngập úng, chuẩn bị giống, vật tư để mở rộng diện tích cây màu vụ đông nhằm bù đắp lại diện tích cây màu đã chết và lúa mùa bị giảm năng suất do ngập úng; tổ chức thi công một số công trình thủy lợi bị sạt lở, bảo đảm cho công tác phòng, chống thiên tai.

TRẦN TUẤN

Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

(Xem trang 3)



Nhiều hộ dân đầu tư phát triển mô hình trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: MAI TRANG

NGÀNH NGÂN HÀNG Hỗ trợ các chủ tàu vay vốn "67"

(Xem trang 2)

